

NĂM THỨ 60
THỨ HAI
22
THÁNG 3-2021
(10-2 năm Tân Sửu)
SỐ: 8170



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



Niềm tin của dân - sức mạnh của Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đại hội của "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", tạo dấu ấn mở đầu cho chặng đường phát triển mới của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Phát huy tinh thần của Đại hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức với quyết tâm cao nhất sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

KỶ 1: TIN TƯỞNG, ĐỒNG THUẬN ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG



Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là kim chỉ nam soi đường, được kết tinh bằng ý chí, nguyện vọng và quyết tâm rất cao của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh. Nghị quyết có tính tổng thể, khái quát cao. Các khâu đột phá về định hướng phát triển của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới đã chọn trúng những vấn đề trọng tâm. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thể hiện rõ từng nhóm vấn đề thực tiễn đặt ra và có tính khả thi cao, nhận được sự tin tưởng, đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

(Xem tiếp trang 2)

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh



Sáng ngày 20/3, tại Sở Giáo dục và Đào tạo đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự. Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành Giáo dục và hệ thống đoàn thanh niên trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; tăng cường các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn, hội. Trong giai đoạn tới, chương trình sẽ tập trung vào các nội dung chính như: tạo môi trường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên; giáo dục chính trị, tư tưởng,

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

Thu nhận 138 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021, Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021. Với thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống", ngày hội đã thu hút 176 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đảng kỹ tham gia. Ban tổ chức thu được 138 đơn vị máu an toàn. Những đơn vị máu thu được góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu, chuẩn bị tốt nguồn máu dự trữ phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế; đồng thời cũng thể hiện lòng nhân ái, tinh cảm và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Khối doanh nghiệp với cộng đồng.

KUẬN PHƯƠNG

Huyện Đoàn Quỳnh Phụ Nhiều hoạt động trong tháng thanh niên

* Huyện đoàn Quỳnh Phụ vừa tổ chức ngày hội thanh niên, giao lưu gặp mặt cán bộ đoàn cơ sở huyện Quỳnh Phụ năm 2021. Với tinh thần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tự hào về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày hội thanh niên đã thu hút gần 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đại diện cho các chi đoàn ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và các trường THPT trong huyện đã tham gia giao lưu. Ngày hội thanh niên đã trao các suất quà "thắp sáng ước mơ" cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; phần giao lưu văn nghệ thể thao là các tiết mục hát múa ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống của đoàn và thi đấu các môn: kéo co, đẩy gậy, nhảy bô, đi xe đạp chậm... Chương trình là hoạt động thiết thực trong tháng thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Là dịp để các cán bộ đoàn cơ sở tăng cường gắn kết, gặp gỡ giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm những

(Xem tiếp trang 4)
TRINH CƯỜNG

Trao 15 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn



Đại diện Hội Bảo trợ trẻ em nhiệm Đioxin tại Pháp và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi.

Sáng ngày 21/3, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em nhiệm Đioxin tại Pháp (VNED) tổ chức trao học bổng cho 15 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi tại một số địa phương trong tỉnh.

Tại buổi trao học bổng, 15 học sinh được nhận học bổng là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi cha mẹ, bị khuyết tật...) mỗi em được nhận một suất học bổng trị giá trên 3,7 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Theo cam kết, việc trao học bổng được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Hội Bảo trợ trẻ em nhiệm Đioxin tại Pháp thực hiện đến khi các em đủ 18 tuổi.

Việc trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thực hiện từ năm 2006. Đây sẽ là nguồn động viên, khích lệ tinh thần để các em vượt khó, vươn lên trong học tập.

NGUYỄN CƯỜNG

Gửi trọn niềm tin vào tuổi trẻ

(Xem trang 3)



Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên.
Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên tham quan Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư).

Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

(Xem trang 4)



Dân quân huyện Vũ Thư tham gia huấn luyện nội dung ném lựu đạn.

Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 21/3, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 123,5 triệu người nhiễm và hơn 2,72 triệu người tử vong do Covid-19.



Nhiều doanh nghiệp thường xuyên phun khử khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 21/3, Việt Nam không có thêm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từ nước ngoài. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước vẫn là 2.572 bệnh nhân, trong đó có 1.601 bệnh nhân nhiễm Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Hiện 2.198/2.572 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là gần 37.600 người.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 21/3, trên địa bàn tỉnh không còn trường hợp F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từ tỉnh khác về phải cách ly, theo dõi sức khỏe. Số người từ các tỉnh có dịch về đang được theo dõi sức khỏe là 333 người. Tại Bệnh viện Phổi Thái Bình chỉ còn 5 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) và Trung đoàn 568 là 229 người, trong đó 228 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 1 người đang chờ kết quả xét nghiệm. 7/7 mẫu xét nghiệm trong ngày được thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885